



ส่วนที่๑๓

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ รร.นรต.

โทร. ๑๐๙, ๑๔๐

ที่ ๐๐๓๕.(๑๑)/๗๑๙

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การสรุปมติที่ประชุม/ข้อสั่งการ การประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

รอง ผบช.รร.นรต. (๑) และ (๒)

-เพื่อทราบ

ผบก.อก., ผบก.ปค., ผบก.ศฝต., ผบก.ศบศ.,

คณบดี ตศ., คณบดี นว., คณบดี สค.,

รอง ผบก.สทว., รอง ผบก.สปศ. และ ผกก.สสภ.

ตามที่ได้มีการประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ ชั้น ๑ อาคารกองบัญชาการ รร.นรต. นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้หน่วยงานและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามสรุปมติที่ประชุม/ข้อสั่งการ การประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ และรายงานผลการดำเนินการให้ ผบช.รร.นรต. ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร (ผ่าน สศก.รร.นรต.) ภายในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๒

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและปฏิบัติ

พล.ต.ท.

(สมชาย พิชรินโต)

ผบช.รร.นรต./

กรรมการ/เลขานุการสภาการศึกษา

การประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ ชั้น ๑ อาคารกองบัญชาการ รร.นรต.

ประธาน ศ.ศุภชัย ยาวะประภาช นายกสภาการศึกษา รร.นรต.

ระเบียบวาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
๑	เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -ไม่มี-	
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๒ มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข ซึ่งนายกสภาการศึกษา รร.นรต. ได้ลงนามรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว	
๓.๑	การติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ๑. การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) มติที่ประชุม: รับทราบ รร.นรต. อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ตศ.
๓.๒	สรุปภาพรวมรายงานผลการดำเนินงานของสภาการศึกษา รร.นรต. พ.ศ. ๒๕๖๑ มติที่ประชุม: รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของสภาการศึกษา รร.นรต. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ มี.ค.-๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑)	-สศก.
	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินและรายได้ มติที่ประชุม: รับทราบ รายงานที่เสนอขออนุมัติ ดร. จำนวน ๑๓ รายการ แยกเป็น ได้รับอนุมัติแล้ว ๓ รายการ และอยู่ระหว่างขอตกลงกับกรมบัญชีกลาง ๑๐ รายการ จึงมอบให้ รร.นรต. จัดทำหนังสือขอตกลงกับกรมบัญชีกลาง กรณีค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เหลือ ๑๐ รายการ ในนาม ผบช.รร.นรต. ถึง ผบ.ตร. โดยด่วน และ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. จะได้นำเรียน ผบ.ตร. ทราบต่อไป โดยสภาการศึกษาฯ มีข้อเสนอ ดังนี้ ๑. กรณีมีการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ รร.นรต. ควรจะต้องผ่านคณะกรรมการ IRB และให้ รร.นรต. พิจารณาค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการดังกล่าวด้วย ๒. การเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จะสามารถนำมาเป็นรายได้ของ รร.นรต. เช่น -บุคคลภายนอกที่มาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการของ รร.นรต. -การให้บริการทางวิชาการและสังคม เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ การใช้สนามยิงปืน และการใช้สถานที่อื่น ๆ ของ รร.นรต. โดยให้คำนึงถึงต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ที่เกิดขึ้นด้วย	-บก.อก. (รับผิดชอบหลัก) -ทุกหน่วย(รับทราบ) -บก.อก.และ นว. (ร่วมกันพิจารณา) (โดยให้นำเสนอ ผบช.รร.นรต. ภายใน วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๒) -บก.อก. (รับผิดชอบหลัก) -ทุกหน่วย(รับทราบ) (โดยให้นำเสนอ ผบช.รร.นรต. ภายใน วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๒)

ระเบียบวาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
๓.๒(ต่อ)	<p>รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ มอบ รร.นรต. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสภาการศึกษาฯ มีข้อเสนอ ดังนี้</p> <p>๑. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ที่ รร.นรต. กำหนดเป็นแผนระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๙) ไว้ ควรปรับมาเป็นแผนระยะกลาง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)</p> <p>๒. ให้ รร.นรต. พิจารณาจัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ในระดับ Tier ๑ เพื่อเรียนรู้กฎเกณฑ์ กติกาต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพของ รร.นรต. เป็นไปตามระบบได้เร็วขึ้น และมอบให้ผู้ที่ไปอบรมดังกล่าวเป็นผู้ดูแล ติดตามเรื่องเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพนี้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเหลือหลักสูตรอื่นของ ตร. ได้อีก</p> <p>๓. ให้ รร.นรต. ไปศึกษาเกณฑ์ที่ใช้ประเมิน Public Administration ของ UN ซึ่งมีความเหมาะสมกับศักยภาพของ รร.นรต.</p> <p>ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการให้หารือกับ รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการสภาการศึกษา รร.นรต.</p>	<p>-สพศ. (รับผิดชอบหลัก) -ทุกหน่วย (รับทราบ)</p>
	<p>รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเร่งด่วน ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑) ระยะกลาง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๙)</p>	<p>-สทว.</p>
๔	เรื่องคำสั่งการพิจารณา	
๔.๑	<p>การแก้ไขข้อบังคับ รร.นรต. ว่าด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ รร.นรต. พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>มติที่ประชุม: ๑. เห็นชอบ ร่างข้อบังคับ รร.นรต. ว่าด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ รร.นรต. ตามที่ รร.นรต. เสนอ</p> <p>โดยสภาการศึกษาฯ มีข้อเสนอ เพื่อให้ รร.นรต. สามารถทำงานได้คล่องตัวขึ้น และในขณะเดียวกันก็ไม่ขัดกับข้อกำหนดที่มีอยู่ ให้ปรับแก้ไขข้อความในข้อ ๗ เขียนกำหนดไว้ให้ชัดเจน โดยปรับข้อความเป็นสองวรรค ดังนี้</p> <p>-วรรคหนึ่ง สำหรับการดำเนินการในเรื่องใดที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ กำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อดำเนินการแล้วไม่ต้องนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการพิจารณาอีก</p> <p>-วรรคสอง กรณีโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งมีข้าราชการตำรวจไม่ต่ำกว่า รอง ผบ.ช.รร.นรต. เป็นประธานพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วจะไม่เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการพิจารณาอีกก็ได้</p> <p>๒.ให้นำร่างข้อบังคับ รร.นรต. ว่าด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ รร.นรต. พ.ศ. ที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เสนอนายกสภาการศึกษา รร.นรต. ลงนาม เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป</p>	<p>-ศบศ. (รับผิดชอบหลัก) -ทุกหน่วย (รับทราบ)</p>
๔.๒	<p>ร่างข้อบังคับ รร.นรต. ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรี ๒ ปริญญา</p> <p>รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ และนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ.</p> <p>มติที่ประชุม: ๑. เห็นชอบ ร่างข้อบังคับ รร.นรต. ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรี ๒ ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ และนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ.</p>	<p>-ศบศ. และ ศศ. (รับผิดชอบหลัก) -ทุกหน่วย (รับทราบ)</p>

ระเบียบวาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
๔.๒(ต่อ)	<p>เพื่อใช้กับ นรต. ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในปัจจุบัน (เริ่มตั้งแต่ นรต.รุ่นที่ ๗๕ เป็นต้นไป) ให้ได้ปริญญาควบ โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อแนะนำของสภาการศึกษาฯ และให้นำร่างข้อบังคับ รร.นรต. ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรี ๒ ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ และนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เสนอนายกสภาการศึกษา รร.นรต. ลงนาม เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป</p> <p>โดยสภาการศึกษาฯ มีข้อแนะนำ ดังนี้</p> <p>๑.๑ การจัดทำร่างข้อบังคับนี้ถือเป็นข้อบังคับเชื่อมระหว่างหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จึงควรมีข้อความเฉพาะเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ รร.นรต. สามารถดำเนินการได้</p> <p>๑.๒ การบริหารงานของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในช่วงนี้ คือ มีโครงสร้าง คณะนิติศาสตร์แล้วแต่ยังไม่มีตัวบุคคล ให้เป็นอำนาจของ ผบช.รร.นรต. เป็นผู้พิจารณา</p> <p>๑.๓ การปรับแก้ไขข้อความในร่างข้อบังคับฯ ที่ รร.นรต. นำเสนอ ให้มีความเหมาะสมได้แก่</p> <p>-ข้อ ๙ การลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาควรเพิ่ม (๔) กรณีไปปฏิบัติราชการ หรือไปปฏิบัติภารกิจสำคัญ หรือมีเหตุผลความจำเป็นซึ่งได้รับอนุมัติจาก ผบช.รร.นรต.</p> <p>-ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ เรื่องการขอพักการศึกษาในหลักสูตรควบควรปรับ ให้เป็นอำนาจของ ผบช.รร.นรต. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ</p> <p>-ข้อ ๑๘ และข้อ ๒๔ ตัดข้อความออก เพราะเป็นเรื่องของการบริหารภายใน เห็นควรให้เป็นอำนาจของ ผบช.รร.นรต. เป็นผู้พิจารณา</p> <p>๒. เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น ให้ รร.นรต. วางแนวทางการจัดทำข้อบังคับ หลักสูตรนิติศาสตร์ สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา (นรต.รุ่นที่ ๗๓, ๗๔) และผู้ที่สำเร็จการศึกษา จาก รร.นรต. และควรกำหนดไว้ในแผนพัฒนา รร.นรต. เป็นแผนระยะกลาง ๓-๕ ปี โดยมอบหมายให้ คณะนิติศาสตร์ รร.นรต. เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ รร.นรต. ดำเนินการต่อไปได้</p> <p>๓. ให้ รร.นรต. พิจารณาการปรับข้อกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตให้สอดคล้องและทันสมัย และให้กำหนดกรอบระยะเวลาและสิ่งที่จะต้อง ดำเนินการไว้ให้ชัดเจน เพื่อกำกับและติดตามผลต่อไป</p>	<p>-คณาจารย์กฎหมาย ตศ. (รับผิดชอบหลัก)</p> <p>-ศบศ. (รับผิดชอบหลัก)</p> <p>-บก.อก., บก.ปค.,ศฝต., ตศ., นว., สค. (รับผิดชอบร่วม)</p>
๕	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา	
๕.๑	<p>การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเกิตติมศักดิ์ของ รร.นรต.</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ การขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตเกิตติมศักดิ์ แต่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดย ศ.ศุภชัย ยาวะประภาส/ นายกสภาการศึกษา รร.นรต. เป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาเกิตติมศักดิ์ และเห็นชอบมอบ ศ.ไพฑูริศ เอกจริยกร เป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวายครุฑวิหัตฐานะ</p>	<p>-ศบศ. (รับผิดชอบหลัก)</p> <p>-ทุกหน่วย (รับทราบ)</p>

ระเบียบวาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
๕.๒	<p>การอนุมัติปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความปลอดภัย) ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑</p> <p>มติที่ประชุม: อนุมัติให้ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความปลอดภัย) ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแผน ก แบบ ก ๒ (วิทยานิพนธ์) จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายพชกร สนประเทศ สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๒</p>	-ศบศ., ตศ.
๕.๓	<p>ร่างมาตรฐานการศึกษาของ รร.นรต.</p> <p>มติที่ประชุม: ๑. เห็นชอบ ร่างมาตรฐานการศึกษาของ รร.นรต. ตามที่ รร.นรต. เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาการศึกษา</p> <p>โดยสภาการศึกษา มีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑.๑ การจัดทำร่างมาตรฐานการศึกษา รร.นรต. ในครั้งนี้ ดังนี้</p> <p>๑.๑.๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนรู้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นผู้เรียนรู้จะต้องไปประกอบอาชีพอื่นได้หรือไม่เพราะมีความรู้รอบด้าน -ร่วมพัฒนานวัตกรรม รร.นรต. ขาดหายไป ถ้าจะเป็นนวัตกรรมเอง หรือจะสร้างสรรค์นวัตกรรมต้องสะท้อนตามเอกลักษณ์ของสถาบัน -เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้เรียนที่มีความกล้าด้านจริยธรรม ยึดความถูกต้อง รักความเป็นไทยจะต้องเป็นผู้นำสังคม กล้าชี้ผิดกล้าชี้ถูก เพื่อตอบโจทย์ผู้นำทางสังคม <p>๑.๑.๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม นวัตกรรมจะต้องยืนยันตนเองเป็นอะไร เพื่อทำให้งานวิจัยและงานนวัตกรรมตอบโจทย์และการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัย และด้านความมั่นคงของประเทศ</p> <p>๑.๑.๓ ด้านการบริหารจัดการ จะต้องมีการบูรณาการทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ ผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านเอกลักษณ์สถาบัน</p> <p>๑.๑.๔ การปรับตัวบ่งชี้เพื่อตอบโจทย์ในด้านต่าง ๆ และการปรับ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน (Learning outcome) อาจจะต้องมีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกัน</p> <p>ทั้งนี้ให้นำร่างมาตรฐานการศึกษาของ รร.นรต. ที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วหารือ กับคณุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา/ผู้แทนของ สกอ.</p> <p>๑.๒ สำหรับการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของ รร.นรต. ในปีต่อไป ดังนี้</p> <p>๑.๒.๑ ให้นำถึงประเด็นการนำเอกลักษณ์ของ รร.นรต. ซึ่งแตกต่างจาก มหาวิทยาลัยทั่วไปเรื่องของการเป็น Residential College และเรื่องการเป็น Royal Academy มาพิจารณาด้วย โดยนำมาปรับในมาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ เนื่องจาก รร.นรต. เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางที่เน้นทางด้านวิชาชีพตำรวจ ซึ่งต้องบ่มเพาะผู้เรียนตั้งแต่เริ่มเข้า จนสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นนายร้อยตำรวจที่ดี จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบต้องมา ฟังนักในสถานศึกษา และมีการใช้นอกเวลาเรียนในการสร้างคุณลักษณะที่ดี</p> <p>๑.๒.๒ การจัดทำมาตรฐานการศึกษาควรจัดทำเป็นปฏิทินการดำเนินงานไว้ และควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มี.ค.ของทุกปี เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ นำไปปฏิบัติ ได้ทันก่อนเปิดภาคการศึกษา</p>	-สพศ. (รับผิดชอบหลัก) -ทุกหน่วย (รับทราบ)

ระเบียบวาระที่	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
๕.๔	ร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มติที่ประชุม: เห็นชอบ อนุมัติให้ใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามที่ รร.นรต. เสนอ	-สปศ. (รับผิดชอบหลัก) -ทุกหน่วย (รับทราบ)
๖	เรื่องอื่น ๆ	
๖.๑	ภารกิจของ รร.นรต. มติที่ประชุม: รับทราบ ภารกิจของ รร.นรต. ในเดือน ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๒ โดยสภาการศึกษาให้ข้อเสนอแนะ ให้ปรับปรุงแบบการนำเสนอตาม Output เพื่อตอบ โจทย์ยุทธศาสตร์ของ รร.นรต. อาทิเช่น กิจกรรมเรื่องการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมด้านบริการวิชาการ และกิจกรรมด้านการเรียนการสอน เป็นต้น	-สศก.
๖.๒	กำหนดการประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งต่อไป มติที่ประชุม: กำหนดให้มีการประชุมสภาการศึกษา รร.นรต. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ ชั้น ๑ อาคารกองบัญชาการ รร.นรต. หรือห้องประชุมอื่นตามแต่จะเห็นสมควร	

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง

(ไอปอล กิติกุล)

ผกก.สศก.รร.นรต.

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา รับทราบและพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และนำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการสภาการศึกษา รร.นรต. เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอ ในที่ประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้



๒. การพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพใหม่ๆ เช่น AUN-QA, EdPEX หรือ CUPT QA เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในอนาคต สปศ.ร.ร.นรต.ได้นำข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการพร้อมกับ ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “ระเบิด” คุณภาพการศึกษาจากภายใน ไม่ต้องรอ Ranking โดยมีการเสวนาเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพสากล ๓ ระบบด้วยกันดังนี้ AUNQA, AACSB และ TedQual เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



๓. การพัฒนาความรู้เพิ่มเติมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) ตามแนวทางที่ สมศ.ได้ประกาศกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง วันที่ ๒๐ เม.ย.๒๕๖๑)

การดำเนินการ

สปศ.รร.นรต. ได้จัดอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๖๑ เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรใน รร.นรต. และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน



๔. ยกร่างมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก หน้า ๓ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑ และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน พิเศษ ๑๙๙ ง หน้า ๑๙ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑

การดำเนินการ

๑) สปศ.รร.นรต. ได้จัดทำโครงการพัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดย ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานจัดทำนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นรต.เชิงรุก (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๓) รวม ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๖๑ และ วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๑



๒) สปศ.รร.นรต. ได้จัดทำโครงการพัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความสามารถในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในและการประเมินคุณภาพนอกในระดับอุดมศึกษา มาร่วมวิพากษ์ ร่างมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย ตำรวจ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๒๕๖๑



๓) คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา รร.นรต. โดย ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์, พ.อ.วิพล สุขวิสัย และ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง ร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ร่างมาตรฐาน การศึกษาของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ



ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(ธีระเดช อธิภักกุล)

รอง ผบก.สปศ.รร.นรต.



รายงานผลการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ในปี 2560 - ปัจจุบัน



นำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการสภาการศึกษา รร.นรต. ในที่ประชุมสภา
การศึกษาครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2561 ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้



“ระเบิด” คุณภาพการศึกษาจากภายใน ไม่ต้องรอ Ranking

- ร่วมรับฟังเสวนาวิชาการพร้อมกับ ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมदानต์ โชติชาครพันธุ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “ระเบิด” คุณภาพการศึกษาจากภายใน ไม่ต้องรอ **Ranking** โดยมีการเสวนาเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพสากล ๓ ระบบด้วยกันดังนี้ **AUNQA, AACSB** และ **TedQual** เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



Master of Science Program in Information Technology Management
 Science of Better Logistics & Supply Chain

MASTER OF SCIENCE Logistics Management-LM
 SCHOOL OF APPLIED INFORMATICS
 Science of Better Logistics & Supply Chain

Doctor of Philosophy Program in Human Resource and Organization Development (International Program)
 Program Expert Learning Outcomes (LEO) "WISHES"

Master of Economics Program
 Master of Economics Program in Economics and Management

การพัฒนาความรู้เพิ่มเติมเพื่อรองรับการประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสี่

อบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่
เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2561 เพื่อให้ความรู้กับบุคลากร





ยกร่างมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และเกณฑ์การ ประเมินคุณภาพการศึกษา

โครงการพัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
นายร้อยตำรวจ โดย ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดทำนโยบายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ รร.นรต.เชิงรุก (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๓)





-
- ◎ โครงการพัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพนอกในระดับอุดมศึกษา มาร่วมวิพากษ์ ร่างมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๒๕๖๑



- คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา รร.นเรต. ร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ร่างมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

